



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ค่าเสี่ยงภัยโควิด


ลื่อนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยรัฐ) ผู้จัดการ แนวหน้า สยามรัฐ ประชาไทย hfocus innnews)

-นายไอศูฏ สุวรรณเศวต ประธานสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สท.) เรียกประชุมชักชวนนัดหมายกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุนของสร. ที่ รพ.มหาสารคามศรีธรรมราช เพื่อเตรียมเดินทางไปร่วมตัวที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ และขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สร. เพื่อติดตามข้อเรียกร้องโดยเฉพาะกรณีเบี้ยเสี่ยงภัยโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า โดยเฉพาะสายสนับสนุนบริการ ในปัจจุบันไม่ได้รับเงินและไม่ได้รับการเหลียวแล ขณะที่บุคลากรสายงานอื่นในโรงพยาบาลได้รับเงินส่วนนี้ไปแล้ว สำหรับกลุ่มลูกจ้างสายสนับสนุนของ สร. จะมีทั้งลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน-รายเดือน) มีทั้งหมด 56 สายงาน กว่า 1.4 แสนคน พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องที่ต้องติดตามอีกอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 1.ขอให้ พกส.สายสนับสนุนบริการ เข้าสู่ระบบการจ้างด้วยเงินงบประมาณจากการกระทรวงการคลังโดยตรง ไม่ใช่เงินบำรุงของ รพ. 2.ขอให้ สร.ยกเลิกสัญญาจ้างระยะสั้น 4 ปีของ พกส.ที่ไม่มีความมั่นคง ให้ปรับระบบสัญญาจ้างงานจนถึงอายุ 60 ปี เช่นเดียวกับ ลูกจ้างประจำ 3.ขอให้ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มี ความมั่นคงแบบ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการของ สร.ทั้งหมด ขอให้ปรับเข้าสู่ระบบการจ้างงานเป็น พกส.ทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการทำงานและสวัสดิการให้มีลูกจ้าง สร.เพียงสายงานเดียว คือ พกส. 4.ขอให้ พกส.และลูกจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการ เพราะมีความเสี่ยงเหมือนเจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่นกัน ส่วนข้อเสนอเพิ่มเติมมี 2 ข้อ ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ซึ่งปัจจุบันได้รับน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และ 2.ค่าเสี่ยงภัยโควิดของสายสนับสนุน ปัจจุบันได้กันแค่ 1 เดือน แต่สายวิชาชีพกลับได้กันครบ เหตุเพราะทางสร.บอกว่า เป็นเงินคนละงบประมาณ โดยค่าเสี่ยงภัยของสายวิชาชีพได้จากงบเงินกู้ แต่สายสนับสนุนเป็นงบประมาณ ซึ่งไม่เพียงพอ ตรงนี้เป็นการแบ่งแยกหรือไม่

ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ข่าวสด sondhitalk thaiPBS news1live hfocus js.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ฐานเศรษฐกิจ innnews)

-นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สร.เป็นประธานการประชุม กล่าวถึงกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ส่วนค้างจ่าย ปี 2565) ว่า มติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 ให้ สร. ยุติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และคำรักษาพยาบาล กรณีโรคโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โควิด-19 ช่วงก่อนถึงวันที่ 1 ต.ค. ที่ค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด19 ส่งข้อมูลมาส่วนกลางเพื่อจัดทำคำขอจัดสรรงบกลาง เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค.65 ตามที่ พ.ร.ก.เงินกู้ กำหนด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งรายละเอียดมาแล้ว

ที่ประชุมได้รับทราบ สรุป (ร่าง) รายละเอียดการทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565) ทั้งในสังกัด และนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการยืนยันยอดสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 7,181,616,699.04 บาท แบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย (คนต่างด้าว/ไร้รัฐ) กรณีไม่มีสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ในช่วง ม.ค.-ก.ย.65 รวม 230,872,030 บาท และค่าตอบแทนค้างจ่าย 6,950,744,669.04 บาท ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ก.ค.-ก.ย.64) ของบุคลากร สป.สร. 3,950,875 บาท 2.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) รวม 6,932,790,669.04 บาท เป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4,712,115,288.62 บาท และ นอกสังกัด 2,220,675,380.42 บาท และ 3.ค่าตอบแทนค้างจ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ของกรมการแพทย์ เดือน ก.ค.-ก.ย.65 จำนวน 14,003,125 บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่งรายละเอียดหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบคำขอ งบประมาณ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. สายพันธุ์โควิด ลื่อนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า) -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 218,691 คน ตายเพิ่ม 715 คน รวมติดเชื้อสะสม 671,780,889 คน เสียชีวิตรวม 6,732,840 คน ส่วน 5 อันดับประเทศแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลการระบาดของจีนในการตรวจสายพันธุ์จาก GISAID จนถึงวันที่ 16 มกราคมพบว่า BF.7.2 และ BA.5.2.48 ครองการระบาด แต่มีตัวอื่นๆ หลากหลาย รวมถึง BQ.1.x, CH.1.1, และ XBB.1.5 ส่วนความคืบหน้าสายพันธุ์โควิด XBB.1.5 โดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยโตเกียว เผยแพร่ผลการวิจัยพบว่า XBB.1.5 มีสมรรถนะแพร่จากคนติดเชื้อไปผู้อื่นได้มากกว่า BQ.1.1 ประมาณ 1.2 เท่า นอกจากนี้ ยังจับกับตัวรับ ACE2 ที่ผิวเซลล์เป้าหมายได้แน่นกว่า 4.3 เท่า รวมถึงสามารถติดเชื้อในเซลล์เป้าหมายได้มากกว่า BQ.1.1 ถึง 3.3 เท่า ทีมวิจัยประเมินว่า XBB.1.5 นี้เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ทำให้เกิดปัญหาการระบาดได้มากกว่าตัวอื่น</p> <p>3. สถานการณ์ต่างประเทศ ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ ผู้จัดการ sondhitalk amarintv ch3) -นักวิเคราะห์จากอังกฤษ คาดการณ์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในจีนอาจพุ่งขึ้นสูงถึง 36,000 คนต่อวัน ระหว่างช่วงวันหยุดตรุษจีน จากการที่ประชาชนในเมืองเดินทางกลับบ้าน และนำเชื้อกลับไปยังบ้านเกิด หรือชนบทที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประชากรที่เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุด</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, อินโฟเควสท์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, thereporters, ch3plus, ch7, spacebar, workpointtoday, newtv, mcot, TNN, news1live, nation, INN, thaipbs, voicetv) -ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... วาระสอง มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อเวลา 10.50 น. แจ้งที่ประชุมฯ แสดงตนเพื่อลงมติ พบมีผู้มาลงมติเพียง 203 คน เห็นด้วย 174 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 24 เสียง การลงมติถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงสั่งปิดประชุม เมื่อเวลา 11.12 น. -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... กล่าวว่า กมธ.ไม่สามารถทำอะไรได้ เหตุการณ์สภาล่มที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการเล่นเกมการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ประชาชนในเรื่องกัญชา พร้อมขอให้ประธานเปิดรายชื่อ ส.ส.ที่ไม่ลงมติในที่ประชุมสภาว่ามีพรรคใดบ้าง จะได้ว่า ส.ส.ไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเอง ทั้งนี้ หากปิดสมัยประชุมร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านจะไม่ส่งผลต่อประกาศศธ. เรื่อง การปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด คนที่มีอำนาจลงนามในการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ หากต้องการพิจารณาร่างกฎหมายกัญชาให้ทัน ถ้าจะประชุมเพียง ,3 ครั้ง ก็ทำได้ ต้องอภิปรายให้น้อย โหวตให้มาก ขณะนี้เพิ่งพิจารณาได้ 11 มาตรา เหลืออีกกว่า 80 มาตรา แม้สภาล่มเป็นเกมการเมือง แต่ กมธ.ยังไม่หมดหวัง หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา ก็โหวตแก้ไขได้ ในการพิจารณาฯ ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมาก -นายพิเชษฐ สธิราชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ดูแนวโน้มแล้วคิดว่า ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ไม่ผ่านการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ คาดจะเกิดเหตุการณ์สภาล่ม จากองค์ประชุมไม่ประชุมจากการแสดงตน หรือล่มตอนโหวตลงคะแนน จนหมดสมัยประชุมสภาในวันที่ 28ก.พ. 2566 เพราะพรรคหลักอย่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล ต่างไม่เห็นด้วย ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ส.ส.หลายคนก็ไม่เห็นด้วย เพราะกระแสประช.ต่อต้านหนัก ทั้งจากกลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มชาวมุสลิม -น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า สถานการณ์สภาล่มคงจะเป็นเช่นนี้ต่อไป หากยังมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมายให้ถกเถียงกันมาก ซึ่งทางพรรค พท. พยายามเรียกร้องให้มีตัวบทมาควบคุมกัญชาเสรี ซึ่งร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จาก 45 มาตรา มาเป็น 95 มาตรา ไม่มีมาตราใดเลยมาควบคุม ทำให้ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อนุทิน ไขว้วิสัยทัศน์เวที WEF</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (mgonline , naewna, thaigov)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. นำคณะเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อที่หลากหลายภายในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum (WEF) และได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ความสำเร็จทางนโยบายของประเทศไทย ในการประชุมหัวข้อ "The Pulling Power of ASEAN" โดย กล่าวว่า ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของอาเซียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จนเป็นภูมิภาคที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เร็ว และได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACHPEED) ขึ้นที่ประเทศไทย ด้วยตระหนักว่าหากในภูมิภาครับมือ กับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้ดีเท่าไร เศรษฐกิจก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเท่านั้น และขณะนี้อาเซียนกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ BCG Model ตามที่ได้กล่าวไว้ที่ประชุม APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือน พ.ย.65 ที่ผ่านมา นั่นคือ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้อาเซียนคงเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับประชาคมโลก</p>	
<p>“สาธิต” เผยประเทศต้องการคนซื้อสตั๊ด ไร้คอร์ปชั่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมผู้บริหารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech for Smart Living นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ พร้อมเผยทิศทางการบริหารสาธารณสุขจากนี้ต้องปฏิรูปองค์กร เน้นซื้อสตั๊ด ไม่ทุจริตคอร์ปชั่น การมาของตำแหน่งต้องโปร่งใส พร้อมยื่นนโยบายให้ ผอ.รพ. อย่าทำสัญญาผู้รับเหมาทำงาน เหตุกฎหมายบังคับไม่ได้ แต่ขอผู้อำนวยการไม่ทำสัญญาร่วมคนทำงาน ล่าสุดตรวจสอบไม่มีผ.คนไหนขذنนโยบาย</p>	
<p>ปัญหาการแฝงเว็บพนันออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริฟิค, สยามรัฐ, ผจก., js100, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์การพนันออนไลน์เข้ามาฝังตัวในเว็บไซต์ของ สธ. ว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีนโยบายให้หน่วยงานเปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีแบบเก่าและคนทำเว็บไซต์หลายคนเกษียณอายุราชการหรือถูกโยกย้าย ทำให้เว็บไซต์ขาดการดูแล ไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย และต้องยอมรับว่าแฮกเกอร์ มีความสามารถในการเจาะข้อมูล พัฒนาการนำหน้าหน่วยราชการ ทั้งนี้ สธ. เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 ระดับ ทั้งมาตรการระดับประเทศ มาตรการจากส่วนกลาง และมาตรการเชิงพื้นที่ กำชับหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์</p>	
<p>ยาด้านไวรัส HIV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน thailandplus hfocus)</p> <p>-กรณีภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมมีความกังวล เรื่องการจัดบริการเพร็พที่นำจ่ายโดยอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มอบหมายให้ดำเนินงานในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรม และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคม เป็นส่วนสำคัญในการร่วมจัดบริการเพร็พ และดูแลติดตามผู้รับบริการ ช่วยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการและปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) เมื่อวันที่ 18 ม.ค. พร้อมผู้แทนจากโรงพยาบาล และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ร่วมจัดบริการเพร็พกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ เข้าร่วมประชุม โดยกรมควบคุมโรค ได้เร่งหารือและเตรียมรูปแบบร่วมจัดบริการเพร็พ โดยให้หน่วยงานของกรมควบคุมโรค คือ ศูนย์การแพทย์บางรัก ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสาทร และสถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี ร่วมจัดบริการและดูแลกำกับคุณภาพการให้บริการของสวิงคลินิก (SWING) และคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้งรามคำแหง พร้อมเปิดให้บริการร่วมได้ ภายใน 1 สัปดาห์</p> <p>นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลและองค์กรภาคประชาสังคม ในพื้นที่ต่างจังหวัดกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจในการจัดบริการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และกล่าวขอบคุณองค์กรภาคประชาสังคมอีกกว่า 400 แห่ง รวมถึงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดบริการและนำผู้รับบริการจากชุมชน เข้าสู่บริการตรวจ บริการป้องกัน และดูแลรักษาเอชไอวี ตลอดจนโรคเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี ในระบบบริการสุขภาพ อาทิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้านนายจำรอง แพงหนองยาง รองผอ.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) และนายธนชัย ไชยสาส์ ผอ.สำนักกระบวนบริการสุขภาพสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์กรภาคประชา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สังคมมีส่วนร่วมในการจัดบริการ ตั้งแต่การค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ ทั้งด้านการป้องกันและการดูแลรักษา เช่น การสนับสนุนถุงยางอนามัย ยาเพิร์พ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้กล่าวขอบคุณกรมควบคุมโรค ที่ส่งเสริมการจัดบริการ โดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการ แพทย์ และเภสัชกร ในการวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคม สามารถไปรับยาและเก็บยา เพื่อรอส่งมอบให้กับผู้รับบริการได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า กลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม มีส่วนช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการจัดบริการเพิร์พได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Overseas&Edu) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Overseas&Edu)</p> <p>- เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก เมื่อประกาศของ รมว.สธ. ไม่อนุญาตให้หน่วยบริการ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล จ่ายเพิร์พและเป็ป (PrEP, PEP) ได้ แต่เพราะเหตุใด สธ.จึงอยากเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนแต่เดิมอยู่แล้ว? หากนโยบายรวมศูนย์การจ่ายยา PrEP และ PEP นี้ไม่ถูกแก้ไขแล้ว ผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งก็จะเป็นภาระหนักของรัฐ ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาโรคนั้นสูงมากกว่างบประมาณในการป้องกันหลายเท่าตัว</p>	
<p>น้ำจิ้มซีฟู้ด ฆ่าพยาธิไม่ได้</p> <p>สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>-หลังจากมีคลิปสั้นๆ ใน Youtube เล่าถึงชายรายหนึ่ง กินปลาพร้อมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด พร้อมกล่าวว่า “มันเจอน้ำจิ้ม มันตายหมดแล้ว พยาธินะ กินมาทุกวันไม่เป็นอะไรเลย” จากนั้นได้มีการนำน้ำจากตัวปลามาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ แสดงให้เห็นถึงพยาธิ เมื่อหยอดน้ำจิ้มลงไป ก็เห็นภาพพยาธิที่ค่อยๆ ตายไป</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาว น้ำจิ้มซีฟู้ดฆ่าพยาธิไม่ได้ เพียงแค่ทำให้เนื้อเปลี่ยนสี อาหาร ควร สุก ผ่านความร้อนเท่านั้น ความเชื่อที่ว่า การบีบมะนาว เป็นการฆ่าตัวอ่อนพยาธิ นั้น เป็นความเชื่อที่ผิด ตามหลักความจริงไม่มีผลต่อการทำลายพยาธิตัวอ่อน ซึ่งปลาดิบเหล่านี้จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ อาศัยที่เนื้อปลา ครีบ และไข่เกล็ดครีบปาก</p> <p>- ด้านรศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า ปลาน้ำจืดมีพยาธิอยู่หลายชนิด อาจทำให้เกิดโรคที่อันตรายจนถึงชีวิตได้ เช่น พยาธิตัวจิ๋ว พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ลำไส้ ฯลฯ นอกจากพยาธิ ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคที่มากับเนื้อปลาน้ำจืดที่ดิบไม่ปรุงสุกได้ การจิ้มน้ำจิ้มที่ราดน้ำมันมะนาวหรือน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างที่เชื่อกัน เพราะพยาธิฝังตัวลึกตามเนื้อปลา ดังนั้นในคลิป ที่มีการนำกล้องจุลทรรศน์ส่องแล้วพบพยาธิที่ตายจากน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่เป็นความจริง</p>	
<p>แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thailandplus)</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งที่ 1 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และตัวแทนพ.สังกัด สป.สธ. ทั่วประเทศ สร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งในการคัดกรองวางแผนดูแลสุขภาพ วินิจฉัย รักษา และติดตามผล</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thaipbs)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ธาตุเหล็กจากพืช ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งกองทุนวิจัยมะเร็งโลกแนะนำให้รับประทานเนื้อแดงไม่เกิน 500 กรัม/สัปดาห์ นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลาย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เนชั่น, ejan, thaipbs, bangkokbiznews)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. เพิ่มสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต 110 แห่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า ประเด็นดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลจริง โดย สธ. ได้ออกประกาศเรื่องรายชื่อสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 และมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศ หรือ 13 ม.ค. 66 เป็นต้นไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สบช.ผลิตแพทย์บริการไร้รอยต่อ</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร) เว็บไซต์ (มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร)</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สบ.สธ.ในการผลิตแพทย์ ตอบสนองและเชื่อมร้อยได้ในหลายมิติ เพื่อให้เป็นส่วนราชการสังกัด สบช. แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ และเป็นคณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัด ในการแก้ปัญหาให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช และ รพ.ราชบุรี ซึ่งพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 96 คน</p>	
<p>ชิลิโคนเถื่อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., ข่าวสด, springnews)</p> <p>- นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา เผยชิลิโคนมีหลายเกรด แต่ใช้กับคนต้องเป็นเครื่องมือแพทย์เท่านั้น ผ่านการรับรองจาก ออย. ราคาไม่ต่ำเกินไป ส่วนคนที่สงสัยว่าจะได้ของปลอมมา ถ้ายังไม่มีความผิดปกติ ยังไม่ต้องรีบไปเอาออก</p> <p>ด้าน นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้มอบ นพ.สสจ. ตรวจสอบสาขาอื่นๆ ของคลินิกที่ตกเป็นข่าวใช้ชิลิโคนจากโรงงานเถื่อน หากไปตรวจตอนนี้บางที่อาจเก็บไปแล้วไม่เจอ แต่ที่เราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมจะเป็นเวชระเบียน ใน OPD Card มีการให้บริการชิลิโคนกับผู้ป่วยก็ราย ก็ต้องไปแยกแยะต่อว่าใช้ชิลิโคนปลอมหรือได้มาตรฐานรับรองโดย ออย. หรือไม่ ส่วนคลินิกอ้างสั่งมาให้แพทย์ซ่อมมือ ยังตอบไม่ได้เชื่อได้หรือไม่ ต้องตรวจสอบเพิ่ม มีหลายช่องทางตรวจสอบหลักฐานใช้ชิลิโคนจริงหรือปลอม ทั้งจำนวนผู้รับบริการ จำนวนสั่งซื้อชิลิโคนถูกกฎหมาย และของเถื่อน แฉยังไม่ข้อมูลคลินิกอื่นมีการสั่งซื้อจากโรงงานนี้</p>	
<p>ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์รพ.หนองคาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>-นำเสนอจดหมายที่เขียนด้วยลายมือยาวเต็มหน้ากระดาษ ส่งต่อความประทับใจผ่านคอลัมน์ ไปถึง หมออัญญาฎ นันทารวมถึงพยาบาล บุรุษพยาบาล ประจำห้องเอกซเรย์ทุกท่านที่โรงพยาบาลหนองคาย เล่าเรื่องความประทับใจชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ระบุว่า ขณะเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองคาย ถูกส่งตัวไปเอกซเรย์สมอง พยาบาลและบุรุษพยาบาลมาสอบถามด้วยคำพูดที่ไพเราะ ต่างเอาใจใส่เป็นอย่างดี เมื่อรับการส่งตัวไปที่ห้องศัลยกรรมคุณหมอที่ประจำอยู่ ใช้คำพูดสุภาพอ่อนน้อม น่าประทับใจ จึงขอขอบคุณไปยัง สธ. และสสจ.หนองคาย</p>	
<p>เรือน้ำมันระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus)</p> <p>- กรณีเรือบรรทุกน้ำมัน "SMOOTH SEA 22" เกิดอุบัติเหตุระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม้ขณะจอดซ่อมบำรุงตามวงรอบข้อบังคับการตรวจเรือของกรมเจ้าท่า ภายในอู่ต่อเรือ บริษัท รวมมิตรต่อเคয়ারด์ จำกัด ที่ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 8 ราย ผู้บาดเจ็บ 4 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2 ราย กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย</p> <p>- นายสมนึก พรหมเขียว ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยกาชาดจังหวัด หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมายังที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้สูญหาย โดยให้เหล่ากาชาดจังหวัดให้การช่วยเหลือเบื้องต้น นายสมนึก กล่าวว่า ต้องให้บริษัทเดินเรือบรรทุกน้ำมันที่เกิดเหตุ รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด เพราะมีบ้านเรือนของประชาชน วัดปากสมุทร โรงเรียนวัดปากสมุทร เสียหายหลาย 10 หลัง และยังมีหน่วยงานของทางราชการ เช่น โรงพยาบาลชุมชนตำบลแหลมใหญ่ อบต.แหลมใหญ่ ได้รับความเสียหายเช่นกัน และยังไม่ได้สำรวจ ทางด้านฝั่งตะวันออก ว่า เสียหายอะไรบ้าง เพราะเหตุเรือบรรทุกน้ำมัน ระเบิดในครั้งนี้ มีรัศมีกว้างไกล เกือบ 10 กิโลเมตร เชื่อว่าความเสียหาย น่าจะมากกว่านี้ และยังมีเรื่องผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย</p>	